

Một người Việt tâm thần thiệt mất ngủ sau đồng cảnh sát

Tác Giả: Hà Giang/Người Việt
Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 05:06

“Em rất hối hận vì đã gọi 911, em tưởng họ đến là để giúp, ai ngờ anh không hề có vũ khí, mà họ quá hung dữ.”

EL MONTE (NV) - “Cảnh sát đã giết anh của em!”

Nhà của anh cái chết vô cùng bất ngờ của người anh ruột bị bệnh tâm thần phân liệt là Khoa Anh Lê, cô Diane Nguyễn nói với phóng viên nhật báo Người Việt như thế qua điện thoại.



Bên bàn thờ đồng vợ sau cái chết bất ngờ của người thân, gia đình Khoa Anh Lê đi tìm câu trả lời và công lý. Trái qua phôi, bà Giao Kim Đồng (mẹ), một người dì, ông Khang Văn Lê (cha) và Diane Nguyễn Lê (em gái). (Hình: Đồng Nguyễn/The Tu Firm, APLC)

Người mất chút, Diane nhìn ngào:

“Em rất hối hận vì đã gọi 911, em tưởng họ đến là để giúp, ai ngờ anh không hề có vũ khí, mà họ quá hung dữ.”

Tuấn Lê, anh ruột của Khoa, người chỉ định người mẹ và việc tại lúc cảnh sát El Monte kéo đến nhà họ lúc 11 giờ đêm Tháng Năm, sau khi nhận được điện thoại gọi 911 của Diane, cho biết đã trông thấy cảnh sát dùng flashlight đánh Khoa khoảng 20 lần, bóp cò, đá, và bắn súng taser 4 lần, cho đến khi anh hoàn toàn bất động, và cảnh sát phôi xe cứu thương đến đưa đi.

Một người bị Việt tâm thần thiệt mất mạng sau đột nhập cướp nh sát

Tác Giả: Hà Giang/Người Việt
Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 05:06

Vào lúc 12:21AM Thứ Sáu, Khoa Anh Lê 36 tuổi, dân cư El Monte, chết tại bệnh viện Greater El Monte Community Hospital, sau khi xô xát với cướp nh sát, khi họ đột nhập cướp nh sát gần xe của họ đang đi công việc.

Cho đến giờ, nguyên nhân gây ra cái chết của Khoa vẫn chưa được công bố, và các cơ quan công quyền đang tìm kiếm chứng cứ liên quan.

Miền bình luận

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, văn phòng pháp y quận Los Angeles báo họ “không thể tìm ra gì”, vì sở Sheriff quận hạt Los Angeles đã “niêm phong họ sự”, với lý do họ đang tiến hành cuộc điều tra.

Trung úy cướp nh sát Richard Cano, thuộc sở cướp nh sát El Monte, nói với Người Việt là “không thể nói gì về vụ này” và muốn gì thì hỏi văn phòng Sheriff.

Được hỏi giờ là thời sao vào 9:45AM sáng Thứ Sáu, sau khi tin Khoa Lê qua đời được công bố, sở cướp nh sát El Monte đã gọi đi một bản tường trình nói rằng “không có việc dùng taser gun”, sau đó họ nói là họ không muốn bình luận gì về việc dùng vũ khí, trung úy Cano nói, thốt ra “câu không bình luận gì là đúng hơn”, vì mình sở đang trong vòng điều tra.

Thám tử Frank Salerno của sở Sheriff, người lãnh đạo cuộc điều tra không trả lời điện thoại, mặc dù báo Người Việt đã gọi nhiều lần liên tiếp.

Bà Joann Roset, Corporate Risk Manager của nhà thầu Greater El Monte Community Hospital, cũng nói với Người Việt là hiện còn đang chờ quy trình để nhà luật sư của bệnh viện của nhà thầu, và không thể tìm ra gì về ai, kể cả việc Khoa Lê đột nhập vào nhà thầu lúc mấy giờ, và khi đột nhập đã tấn công như thế nào.

Sheriff đống ý nói

Trong khi đó, t&#i s&# Sheriff, Trung Úy Holly Francisco khi tiếp xúc với phóng viên Ng&#i Vị t cho biết bà có một &# hi&#n tr&#ng, ngay sau khi s&# c&# nh sát El Monte g&#i s&# Sheriff đống “yêu cầu t&#n hành đi&#u tra vì có v&# t&#n n&#n trong khi b&# t&#m gi&#”.

Khác với câu trả &#i r&#p khuôn là “không thể nói gì” của các gi&#i ch&#c khác, trung úy Francisco trả &#i m&#t h&#i dài.

V&# nguyên nhân cái chết, trung úy Francisco nói là “Văn phòng pháp y đã làm xong gi&#i nghi&#m t&# thi, nhưng bây giờ còn chờ kết quả th&# đ&#c t&#.”

V&# đống u đốngi câu chuyện, trung úy Francisco nói:

“T&#i Th&# Năm, gia đình n&#n nhân gi&#i s&# c&# nh sát El Monte c&#u c&#u vì có cu&#c cãi &#n trong nhà. Khi c&# nh sát đống h&# đống c gia đình n&#n nhân b&#o là n&#n nhân đã t&#n công b&# mình. C&# nh sát h&#i n&#n nhân đầu, h&# ch&# vào một căn phòng &# garage. Khi c&# nh sát m&# c&#a phòng, n&#n nhân b&#t đống u t&#n công c&# nh sát. C&# nh sát ph&#i dùng vũ khí (trong đó có súng đi&#n Taser), tr&# c khi ch&# ng&# đống c và còng tay n&#n nhân. Khi c&# nh sát th&#y n&#n nhân có bi&#n ch&#ng y khoa (medical implications), h&# gi&#i xe c&#u th&#ng ch&# vào Greater El Monte Hospital, n&#i n&#n nhân qua đốngi.”

Cũng theo &#i trung úy Francisco, hai c&# nh sát ch&# ng&# n&#n nhân Khoa Lê cũng b&# th&#ng và ph&#i đống nhà th&#ng, nhưng đã đống c cho v&# ngay sau đó.

&# Gia đình: C&# nh sát b&#o hành

Gia đình Khoa Lê cho r&#ng ng&#i thân c&#a h&# là n&#n nhân c&#a vi&#c c&# nh sát b&#o hành, và có nh&#ng &#i khai khác với b&#n t&#ng trình c&#a s&# Sheriff.

Một người Việt tâm thần thiệt mất ngủ sau đờn cò nh sát

Tác Giả: Hà Giang/Ngái Viát
Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 05:06

Cô Diane Lê kä:

“Em nhìn tháy rõ một người cänh sát đá vào anh Khoa, lúc đó anh đang quäxuäng đät, một người a lên người cänh nhìn ông cänh sát. Lúc đó em chä đäng cách anh chäng 4, 5 bäc chân. Anh em lúc đó chäa bäcồng, hai tay bäu vào nhau đä khäi ngã xuäng.”

Sau khi bä bät đäng xa ra, Diane kä chä nghe tháy tiếng súng đän bän vào người anh, räi sau đó 15 hay 20 phút, tháy Khoa bä mang ra khäi garage.

Diane kä thêm:

“Lúc hä mang anh ra khäi garage anh không hä tänh, räi sau khi làm CPR anh cũng không hä tänh läi näa. Gia đình đän gän häi, hä bät mäi người đi lên läu hät. Sau khi cänh sát cho đäa anh lên xe cäu thäng mang đi thì hä läi canh gác mäi người, một người trong nhà, một người canh ngoài cäa, không cho ai bäc ra khäi nhà.”

Ông Tuấn Lê, người đäng gän Khoa hän, và chäng kiän mäi viäc tä đäu đän đäi cho biät khi cänh sát mä cäa phòng, hä bät Khoa đäa tay ra, räi hä chäp läy tay Khoa, kéo Khoa xuäng đät, Khoa vùng väng nói “don't touch me”.

Tuän kä:

“Tôi tháy rõ một người ôm läy khoa, người kia dùng flashlight đánh liên täc vào người Khoa khoäng 20 chäc cái. Khoa vùng väy, hä dùng taser gun bän vào Khoa 3 län, dùng tay xiät cä Khoa, Khoa đã näm xuäng đät, nói tháu thäo don't hurt me, một người läi gän dùng Taser gun bän thêm 1 län näa vào chân Khoa. Tôi la lên là đäng đánh anh näa. Cänh sát đäi tôi ra xa. Bäng nhiên cänh sát nhä mä cäa garage đä khiäng anh ra bên ngoài, một người säc sä mät Khoa räi läc đäu, và bät đäu làm CPR, người kia gäi xe cäu thäng.”

Tuän kä lä:

Một người Việt tâm thần thất mạng sau đống đống cớ nh sát

Tác Giả: Hà Giang/Ngái Viãt
Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 05:06

“Đän 3 giò sáng Thä Sáu thì 4 ngái cänh sát không mäc đäng phäc và mät cänh sát nä mäc đäng phäc là thông däch viên đän, hä chia nhau đä phäng vän mäi ngái trong nhà, hä häi em liên täc 3 tiäng đäng hä, cä häi đi häi läi chuyän gì xòy ra, và em kä läi tä đäu nhä väa kä cho chä nghe.”

Đäi diän gia đänh, Tuän nä nói:

“Gia đänh tôi chä muän läy läi công bänh cho Khoa, kêu cänh sát täi đä giúp cho gia đänh, không ngä hä tàn bäo quá. Anh tôi là mät ngái bä bänh tâm thän, anh hoàn toàn vô häi, trong tay không hä có vũ khí.”

Trä läi câu häi cäa Ngái Viãt là nguyên nhân cái chät, sau khi có kät quä, sä änh häng đän vä kiän nhä thä nào, Luät Sä Tä Huy Hoàng, đäi diän cho gia đänh nän nhän nói:

“Tôi không quan tâm đän vä kiän, cänh sát hä đã dùng cäm tä 'biän chäng y khoa' räi. Tôi chä muän đòi công lý cho Khoa và gia đänh. Theo tôi mäi viäc sä đän tiän nhä vä Kelly Thomas cäa Fullerton. Näu ngái dân không biät lên tiäng đòi công lý, đòi cänh sát phäi trä läi, đòi thành phä phäi trä läi, đòi sä viäc mang ra tòa án, thì còn nhiäu nän nhän nhä väy näa.”

“Tôi chä không muän nhìn thäy nhäng vä cänh sát bäo hành nhä väy näa xòy ra cho bät cä ai.”

Trong tiäng thä dài, Tuän Lê tâm sä :

“Ngày mai lä ra là sinh nhät cäa Khoa, nhäng em tôi không ăn mäng sinh nhät väi gia đänh, mà chät täc täi, näm mät mình trong nhà xác.”

Cho đän giä gia đänh Khoa Lê vän chä a nhìn thäy xác ngái thân.